



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ปวศ.ไทยสอนแต่เรื่องสงคราม ขาดเนื้อหาให้ขบคิด

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมว่า วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีพลังทางความคิด เป็นพลังที่จะไปกระตุ้นให้ผู้คนเห็นอดีต เห็นปัจจุบันและอนาคตว่าจะเป็นอย่างไ เพราะประวัติศาสตร์มันที่ทิศทาง แต่ทุกวันนี้เรียนเนื้อหาประวัติศาสตร์การรบและประวัติศาสตร์สงคราม จึงอยากเห็นเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลายที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ของความคิด นวัตกรรมในสมัยนั้นๆ ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม การเรียนประวัติศาสตร์จึงต้องเรียนแบบผสมผสาน แต่ประวัติศาสตร์ในปัจจุบันมีเนื้อหาแคบ คนทั่วไปยังมองเป็นเรื่องของสงครามเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ต้องใช้ความคิด ประวัติศาสตร์ไทยควรจะได้เรียนกระบวนการคิดของนักคิด นักปราชญ์ในสมัยต่างๆ ว่ามีแนวคิดอะไร อย่างไร เชิงก่อให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้น

ศ.ดร.วิรุณกล่าวว่า การที่เราเรียนประวัติศาสตร์แคบๆ มันทำให้ประเทศไทยไม่มีนักคิดที่โดดเด่น เรามีแต่นักรบ จะเห็นว่าเวลาที่เราจะเรียนประวัติศาสตร์เชิงความคิด ส่วนใหญ่เราจึงต้องเรียนความคิดของนักคิดต่างชาติ ประวัติศาสตร์ของนักคิดแบบไทยแทบจะไม่มี ในความเป็นจริงหน้าที่ของประวัติศาสตร์ ต้องสร้างวีรบุรุษให้หลากหลาย กว้างขวาง เพื่อให้คนในสังคมได้ชื่นชมและเอาเป็นแบบอย่าง

“คนสอนประวัติศาสตร์ต้องปรับเปลี่ยน การผลิตครูที่ต้องออกไปสอนวิชาประวัติศาสตร์ถือเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่สมควรทำ ครูประวัติศาสตร์ต้องมองประวัติศาสตร์ให้รอบทิศ และมองให้ลึกในหลายๆ มิติของความคิด ถ้าคนสอนประวัติศาสตร์ยังสอนแค่การเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ในยุคหนึ่งยุคนี้ถือเป็นการสอนประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ครบสมบูรณ์ แต่เราต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดความดีงาม นำพาสังคมไปสู่สันติสุข”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวว่า อยากจะนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และเขตการศึกษาร่วมมือกับมศว เพื่อผลิตครูประวัติศาสตร์ ถ้าจะผลิตคนที่อยากเรียนครูและสนใจอยากเรียนประวัติศาสตร์ ขอให้ทางเขตศึกษามอบทุนการศึกษาให้ อาจจะเขตการศึกษาละ 1 – 2 คนนอกจากนี้ต้องมีอัตราค่าจ้างเพื่อให้เขาได้กลับไปเป็นครูในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาด้วย จากนั้นมศว จะช่วยผลิตครูประวัติศาสตร์ให้